

d) Bộ trưởng các Bộ Lâm nghiệp, Tài chính và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Vật giá Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này, giải quyết những vướng mắc theo quyền hạn được giao, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ủy ban Nhà nước và Ủy ban Nhân dân các tỉnh giải quyết kịp thời những vướng mắc liên ngành, kiến nghị lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách vùng nguyên liệu giấy.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIẾT

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 334 - CT ngày 7-12-1987 về việc phối hợp với Công đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Tổng công đoàn Việt Nam đã ra Nghị quyết tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam vào tháng 10 năm 1988.

Đại hội Công đoàn lần này sẽ xác định rõ nhiệm vụ của Công đoàn theo quan điểm đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI, trên cơ sở đó phát huy tinh thần làm chủ

tập thể của công nhân, viên chức đề cùng với các cơ quan Nhà nước thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong công nhân, viên chức giải quyết các khó khăn trong sản xuất và đời sống, đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 1986 — 1990.

Đề chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu làm tốt các việc sau đây:

1. Phải tạo điều kiện đề tổ chức Công đoàn các cấp gần việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn với việc đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nước, cụ thể là:

a) Thông báo cho công đoàn cùng cấp về kế hoạch kinh tế, xã hội của ngành hoặc địa phương, các chủ trương, biện pháp sắp xếp lại sản xuất, chương trình đổi mới kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giải quyết các khó khăn, bảo đảm việc làm và thu nhập của công nhân; các kế hoạch cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, giải quyết nhà ở và tăng cường phúc lợi tập thể và tạo điều kiện đề công đoàn các cấp vừa chuẩn bị tốt cho Đại hội vừa động viên, cổ vũ quần chúng tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 1988 và các năm tiếp theo.

b) Phối hợp với Công đoàn triển khai việc thực hiện cơ chế quản lý theo tinh

thần Nghị quyết 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chú trọng các nội dung mở Đại hội công nhân, viên chức ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức tham gia xây dựng kế hoạch từ dưới lên; tổ chức bầu Hội đồng xí nghiệp, làm thủ việc bầu giám đốc và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt khác của xí nghiệp, tổ chức cho công nhân, viên chức đóng góp vào việc kiện toàn bộ máy, giảm nhẹ biên chế gián tiếp; xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn thực hiện tốt phương châm « dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ».

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với công đoàn cùng cấp tổ chức tốt Đại hội Công đoàn. Khi Công đoàn cấp nào tiến hành đại hội thì thủ trưởng cơ quan cấp đó (ở Trung ương là Bộ trưởng, ở tỉnh, thành phố và đặc khu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ở các xí nghiệp là Giám đốc xí nghiệp, v.v..) phải đích thân đến dự, lắng nghe, tiếp thụ ý kiến phê bình của công nhân, viên chức đối với công tác quản lý của các cơ quan Nhà nước; giải đáp hoặc giải quyết ngay những kiến nghị chính đáng của công nhân, xử lý nghiêm minh những người lợi dụng chức, quyền cố tình làm sai chính sách, ức hiếp, trù dập quần chúng. Những vấn đề công nhân viên chức nêu ra chưa giải đáp, giải quyết được phải định thời hạn giải quyết và thông báo lại đề công nhân viên chức biết.

Các đồng chí Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân

dân các tỉnh, thành phố, đặc khu chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này, kịp thời báo cáo kết quả và các kiến nghị của công nhân viên chức không thuộc thẩm quyền của ngành và địa phương đề Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xem xét, giải quyết.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIỆT

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 337-CT ngày 9-12-1987 về phương thức bảo đảm phương tiện và vật chất cho bộ đội biên phòng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Đề đáp ứng yêu cầu bảo đảm phương tiện và vật chất cho sự hoạt động của bộ đội biên phòng trong giai đoạn cách mạng hiện nay;

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. — Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bảo đảm về trang bị, vũ khí và khí tài quân sự; bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và vật chất cho bộ đội biên phòng như một bộ phận của quân đội.